

## Lời mở đầu

Nhiều năm trước đây thầy cũng đã từng như các bạn, hoang mang không biết bắt đầu từ đâu hoặc phát hoảng trong đồng tài liệu về IELTS writing task 2. Rồi sau đó, thầy đã đi học rất nhiều trung tâm từ Hải Phòng tới Hà Nội. Cuối cùng sang tận London để tìm hiểu và học về cách viết một essay trong phần thi IELTS. Dưới đây là những kiến thức thầy đã chắt lọc và tổng hợp, rất mong nó hữu ích với các em!

### IELTS Writing task 2 trọn bộ mới nhất năm 2021

*Lưu ý: Tất cả bài học trên trang này được sử dụng cho cả phần Writing task 2 General Training (định cư) và Academic (học thuật).*

## Kiến thức cơ bản về IELTS Writing task 2

Tim hiểu về bài thi thi IELTS writing task 2 (test)

### 1. Thời gian làm bài

IELTS đề xuất bạn dành không quá 40 phút cho phần writing task 2. Tuy nhiên, thời gian bạn có thể điều chỉnh nếu bạn muốn.

Bảng phân bổ thời gian IELTS Writing		
Tổng thời gian IELTS Writing	Writing task 1	Writing task 2
60 phút	20 phút	40 phút

### 2. Bạn nên viết nhiều hơn 250 từ.

### Số từ tối thiểu trong bài văn Essay IELTS

Bạn có biết: [Cách đếm số từ trong IELTS Writing](#)

### 3. So sánh IELTS writing task 2 và IELTS writing task 1 về điểm số

Bài essay sẽ có giá trị khoảng 66,7 % tổng số điểm của bài IELTS writing của bạn

Bảng tính điểm IELTS Writing		
Tổng điểm IELTS Writing	Writing task 1	Writing task 2
Tổng điểm	1/3	2/3

Xem thêm: [Cách tính điểm IELTS Writing](#)

#### 4. Chấm điểm IELTS writing task 2

Điểm số của bài essay sẽ được đánh giá dựa trên 4 yếu tố sau đây:

#### 4 tiêu chí chấm điểm IELTS Writing task 2

Bạn có quan tâm: [IELTS writing task 2 mô tả từng band điểm](#)

#### 5. Dạng bài IELTS writing task 2

#### Các dạng bài phổ biến IELTS Writing task 2

Xem thêm: [Temple chi tiết cho các dạng writing task 2](#)

#### 6. GT IELTS và Academic IELTS

Hai dạng bài khác nhau của IELTS writing task thì tương tự nhau. Tuy nhiên, bài luận essay được viết theo cùng một cách, và chấm điểm theo các tiêu chí tương tự (ielts writing task 2 criteria). Chỉ có khác biệt là câu hỏi của GT essay thường xuyên dễ hơn và chủ đề đơn giản hơn.

#### Phân biệt GT IELTS và Academic IELTS

Xem thêm: [Số từ trong IELTS writing được đếm như thế nào](#)

## Đề IELTS Writing Task 2 và dự đoán đề năm 2021

Dưới đây là danh sách các đề IELTS Writing Task được phân chia theo các hạng mục khác nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu tiếp cận khác nhau của các bạn. Một số bạn muốn phân chia đề thi IELTS writing task 2 theo từng năm, Nhưng một số khác muốn đề essay theo những chủ đề. Đoạn tiếp theo sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn:

[Tổng hợp các đề IELTS writing task 2](#)

[Hơn 100 Đề IELTS writing task 2](#)

**29 chủ đề thường gặp IELTS writing Task 2**

**TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS WRITING từ 2014 tới 2021**

**Dự đoán đề ielts writing task 2 questions 2021**

## **Combo mẹo dành cho IELTS Writing task 2**

Những mẹo quan trọng nhất cho phần writing task 2. Chắc chắn bất cứ sĩ tử ôn thi IELTS nào cũng mong muốn đọc được bộ bí kíp sau đây. Tôi tin chắc rằng những bạn đã trải qua kỳ thi IELTS sẽ rất tiếc nuối khi đọc được bộ các mẹo sau đây - giá như gặp được em nó sớm hơn:

### **Mẹo dành cho IELTS Writing task 2**

Essay IELTS writing task nên có mấy đoạn văn?: Essay structure

Từ nối trong IELTS writing task 2 Linking words for IELTS writing task 2

Các loại bài essay IELTS

Cách viết một đoạn mở bài Writing IELTS task 2 essay

Một số tips viết bài Writing IELTS task 2

Viết IELTS writing task 2 bằng tiếng Việt có nên không?

6.0 Writing IELTS cần những gì?

Bài test ngữ pháp và từ vựng đầu vào của Lớp IELTS writing

Có Nên Sử Dụng Thành Ngữ Và Tục Ngữ Trong IELTS Writing Task 2

ielts writing task 2 answer sheet

Xoá từ trong bài văn Essay Writing task 2

Bắt Đầu Writing Essay IELTS Với "Nowadays" Hay Không

Điểm Thi IELTS Của Bạn Lại Giảm? Nên Làm Gì?

**CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS WRITING**

Sai lầm tự học IELTS tại nhà và cách khắc phục

Kế hoạch học tập IELTS hiệu quả cho người mới bắt đầu

Thang điểm và 4 tiêu chí chấm điểm IELTS writing task 2:

[Viết hoa trong IELTS - có bị ảnh hưởng tới điểm](#)

[100 câu hỏi về IELTS](#)

[Có nên viết mở bài dài trong IELTS writing task 2](#)

[Meo cho dạng bài advantage outweigh](#)

[7 câu cần tránh trong IELTS writing Task 2](#)

[Website và nguồn hữu ích cho việc học IELTS](#)

[Xoá từ trong bài văn Essay Writing](#)

## **Văn mẫu Essay Writing task 2 band 8 band 9**

Những bài văn mẫu của những giám khảo hoặc những thầy giáo nổi tiếng là một nguồn tài liệu vô cùng quý cho các bạn đang học IELTS. Thông qua những bài văn này, các bạn có thể học được cách các thầy diễn đạt ý, sử dụng từ vựng. Tất cả các bài văn thầy tổng hợp dưới đây đều đạt từ band 8 trở lên. Các em hãy cùng tham khảo!

Rất cần để đạt band 8: [\*\*Kho ý tưởng cho các đề IELTS writing task 2\*\*](#)

### **Văn mẫu band 8 và band 9 cho IELTS writing task 2**

[100 bài mẫu band 9 của thầy Simon + dàn ý](#)

[Tổng hợp 48 bài mẫu IELTS Writing Task 2 Band 8 -9 của các thầy giáo tại Việt Nam](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề pressures from academic](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề local traditions and customs](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề anti-social behaviours and lack of respect for others](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề national celebrations](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề vocational training or going university](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề natural resources](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề a question of luck](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề junk food and fast food](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề library và access information online](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề Prevent illness and disease](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề Secondary school curriculum](#)

[Bẫu band 8 IELTS Writing chủ đề Education for Crime](#)

[Bẫu band 8 IELTS Writing chủ đề Vegetarian](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề Walk](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề popularity of crime](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề Crime education](#)

[Band 8 IELTS Writing chủ đề Natural Resources](#)

[Band IELTS band 8 chủ đề social responsibilities](#)

[Band 8 IELTS chủ đề Taxes - Thuế](#)

[Band 8 chủ đề unpaid work](#)

[Band 8 chủ đề feel safe](#)

[Band 8 - 9 ielts writing chủ đề take care of children](#)

[IELTS Band 8-9 chủ đề Gap Year thầy Bảo Nguyễn](#)

[Band 9 thầy Vinh chủ đề museums and historical sites](#)

[Band 8 chủ đề animals and birds](#)

[Văn mẫu IELTS Writing band 8 chủ đề travel to remote natural environment](#)

[Văn Mẫu: Leaders and directors in an organisation are older/ younger- Do you agree or disagree?](#)

## **Video hướng dẫn tận tay các viết một essay hoàn chỉnh**

Hàng tấn lý thuyết cũng không bằng [một video hướng dẫn tỉ mỉ](#). Video này sẽ cần tay chỉ việc chi tiết tới từng bước một. Xem video và làm theo các bước thầy tin tưởng rằng tất cả các em đều có thể tự viết được một essay cho riêng mình.

## **Kho sách quý cho dân IELTS**

Một cuốn sách quý như một kho báu, nếu nói vậy thì phần dưới đây thầy sẽ cung cấp cho các em một rừng kho báu. Các em hay lưu vào học dần nhé.

### **Ngữ pháp, từ vựng và hướng dẫn**

[Sách Cambirdge Grammar for ielts with answer bản PDF](#)

[Sách Hướng dẫn IELTS Writing từ A-Z siêu hiệu quả từ 0- 9 band](#)

[Hướng dẫn viết IELTS Writing – Từ cơ bản đến nâng cao](#)

[Bí Kíp làm bài Reading IELTS Band 9 Siêu hiệu quả và chi tiết - Hướng dẫn tận tay](#)

[English Grammar in Use 3rd Edition tải phiên bản full nét PDF](#)

[Download \(Tải về\) Essential Grammar in Use Supplementary Exercises](#)

[Essential Words for the IELTS - Barrons](#)

"Verbal Advantage" - Bộ Sách Cần Học Để Có Từ Vựng Khủng IELTS BAND 9

[Sách Oxford Picture Dictionary Anh Việt- bản màu đầy đủ](#)

### **Bộ sách cambridge**

[Sách Cambridge IELTS 6 Book PDF và Audio full 4 test](#)

[Sách Cambridge IELTS 7 Book PDF và Audio full 4 test](#)

[Sách Cambridge IELTS 8 Book PDF và Audio full 4 test](#)

[Sách Cambridge IELTS 9 Book PDF và Audio full 4 test](#)

[Sách Cambridge IELTS 10 Book PDF và Audio full 4 test](#)

[Sách Cambridge IELTS 11 Book PDF và Audio full 4 test](#)

[Sách Cambridge IELTS 12 Book PDF và Audio full 4 test](#)

[Sách Cambridge IELTS 13 Book PDF và Audio full 4 test](#)

[Sách Cambridge IELTS 14 Book PDF và Audio full 4 test](#)

### **Temple cho các dạng bài IELTS writing task 2**

[Templete các dạng bài IELTS writing task 2](#)

Chúc các em học tốt!